
 

 



 

 



 



 
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลได้เฮ 

 

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลได้เฮ 

รับใบอนุญาต มอก. แผ่นปูสนามแห่งแรก 

 สตูล/ นายช านาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จ ากัด กล่าวว่า ทางชุมนุม

สหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล ได้รับใบอนุญาต มอก.แผ่นยางปูพ้ืน ผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์แห่งแรกใน

ประเทศไทย พร้อมรับเงินอุดหนุนจากโครงการจังหวัดชายแดนใต้ ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นท่ีห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อ าเภอเมือง

สตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้เกิดการ

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างภาคสหกรณ์ และเอกชน มีข้าราชการและผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสตูลเข้า

ร่วม 80 คน มีการมอบใบอนุญาต มอก.แผ่นยางปูพ้ืน ให้กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จ ากัด ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน มอก. และส านักงานสหกรณ์จังหวัด

สตูล ได้มอบเงินอุดหนุนในโครงการจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 903,483 บาท เพื่อน าไปต่อยอดบริหารจัดการ

ด้านเครื่องจักรเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขหลักคือ ชุมนุมสหกรณ์

กองทุนสวนยางสตูล จ ากัด จะต้องมีการสมทบเงินเข้าในโครงการด้วย นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายแผ่นยางปูพื้นกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จ ากัด เพื่อ

สร้างความม่ันใจด้วย ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลฯ ได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2545 เป็น

ประเภทสหกรณ์การเกษตร ด าเนินธุรกิจในการให้บริการสหกรณ์ น าน้ ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน 

ยางคัตติ้ง และยางฟอง ทั้งยังมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าด้านสหกรณ์ในการ

น าวัตถุดิบยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งพ้ืนสนามฟุตซอลและไม้กวาดยาง 

 

 

 

 

 

 



 วันที่ 4 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : Gossip News: SIAM น าร่อง “โครงการ
ปลูกไม้ยางพารา”ส่งโกอินเตอร์ 

 
Gossip News: SIAM น าร่อง “โครงการปลูกไม้ยางพารา”ส่งโกอินเตอร์ 
 
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--IR network 
 บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล ( SIAM) น าร่องส่งบริษัทย่อย "สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์" ผนึก
การยางแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลุย "โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตาม
มาตรฐานในระดับสากล" เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับไม้
ยางพารา ส่วนผู้บริหารฝีมือฉมัง!! "สุรพล คุณานันทกุล" บอกเล่าเก้าสิบมาว่าเตรียมเงินลงทุนมากกว่า 1,000 
ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ ยางพารา ส่งโกอินเตอร์ออกไปประเทศญี่ปุ่นและใน
อนาคตวางแพลนขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ อีก อนาคต SIAM สดใสแน่นอนจร้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : ก.อุตฯ รุกยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ เปิด
มหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการ ตั้งเป้าดึง SMEs 
เข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือรับการส่งเสริมในปี 60 กว่า 
6,000 ราย 

 

ก.อุตฯ รุกยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เปิดมหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการ ตั้งเป้าดึง SMEs เข้าถึงบริการภาครัฐ 
เพื่อรับการส่งเสริมในปี 60 กว่า 6,000 ราย 
กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ 
  
 ก.อุตฯ โชว์ 5 กลุ่ม SMEs ศักยภาพ ภาคตะวันออก เตรียมดันโครงการส่งเสริมยกระดับท้ังภูมิภาค   
กระทรวงอุตสาหกรรม เผยมาตรการผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม หลัง
พบการกระจายความเข้มแข็งและประสิทธิภาพยังไม่ทั่วถึง โดยเตรียมรุกยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ภายใต้กิจกรรม 
"พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0" พร้อมเปิดพื้นท่ีมหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการกลุ่มภาค
ตะวันออกเป็นแห่งแรก ชี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคที่ส าคัญของประเทศ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จาก ยางพาราและยางพาราดิบ กลุ่มผลไม้ กลุ่มสินค้าอาหารและการเกษตรแปรรูป กลุ่มชิ้นส่วน
ยานยนต์อัจฉริยะ และกลุ่มสมุนไพรและเครื่องส าอาง พร้อมตั้งเป้าให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกิจกรรมและบริการ
ส่งเสริมจากภาครัฐในปี 2560 ไม่ต่ ากว่า 6,000 ราย ทั่วประเทศ 
 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมและการยกระดับรายได้ของประชากรใน
ประเทศให้สูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังนับได้ว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนในระดับภูมิภาคจากการส ารวจ
ของกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับต่างๆ ที่ท าให้
ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาสู่
ระดับภูมิภาคและการเข้าถึง SMEs รายย่อยที่มีความต้องการในการส่งเสริมเท่าท่ีควร เนื่องจากความเจริญ
ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดใหญ่ ๆ ซึ่งการกระจายความเข้มแข็งเข้าไปสู่ภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในระดับภูมิภาคนั้นถือเป็นการช่วยให้ระบบธุรกิจมีการกระจายตัวได้สม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางเพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเกิด
ความสมดุล ทั้งนี้ยังคงต้องเร่งเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ พร้อมทั้งการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้ SMEs สามารถแข่งขันได้ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสอดคล้องกับการเข้า
สู่การค้าเสรีที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 ดร.อรรชกา กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0" พร้อมจัด 



- 2 - 
มหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการ ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเป็นกิจกรรรมที่น าหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม SMEs เข้าร่วมเผยแผนการจัดการ
ธุรกิจ การเผยแพร่โครงการ และการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ 
OTOPเพ่ือเป็นการสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้ด าเนินธุรกิจมีความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 
4.0 สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของบริบทประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งไปสู่การพัฒนาในทุกระดับทั่วภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงฯ ตั้งเป้าให้ 
SMEs สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐ ในปี 2560 ไม่ต่ ากว่า 6,000 ราย พร้อมมุ่งหวังให้สามารถใช้
ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปิดจุดอ่อนในการด าเนินธุรกิจได้ต่อไป  
อย่างไรก็ดี การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยนั้น ต้องใช้จุดแข็งที่มีอยู่ คือ 
การมีวัตถุดิบที่หลากหลายและมีคุณภาพ การมีแรงงานฝีมือ การมีภาคเกษตรและภาคบริการที่เอ้ือต่อการต่อ
ยอดการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน การมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าและบริการ ทั้งนี้ จุดแข็งดังกล่าวสามารถน ามาสร้างความได้เปรียบต่างๆ ให้เกิดข้ึนได้อย่างหลากหลาย 
อาทิ การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ ได้ง่ายข้ึน ฯลฯ 
โดยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม การวิจัย และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทุกภาคส่วนให้เกิดข้ึนได้อย่างยั่งยืน ดร.อรรชกา กล่าวปิดท้าย  
ด้าน ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า ภาคตะวันออก ถือเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมระดับภูมิภาคที่ส าคัญของประเทศ โดยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 226,000 ราย 
(ข้อมูลจาก สสว.) และถือเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ส าคัญมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากมีการลงทุน
ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก รวมถึงยังถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาที่
หลากหลาย ทั้งโครงการเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( Eastern EconomicCorridor : EEC) ที่รัฐบาลก าลัง
ด าเนินการอยู่ การมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ าเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ มีสภาพภูมิ
ประเทศท่ีเอ้ือต่อการท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง รวมถึงเป็นแหล่งผลิตอาหารและการเกษตรที่
ส าคัญ โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้และ ยางพารา ที่สามารถรองรับการบริโภค แปรรูป และส่งออก 
นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมการผลิตที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยและ
แนวทางอันดีที่เอ้ือประโยชน์ไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระดับประเทศให้มี
ความเข้มแข็ง พร้อมเสริมสร้างให้มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปรับ
โครงสร้างภาคการผลิตของอุตสาหกรรมได้ในระยะยาวต่อไป 
 ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญใน 5 กลุ่ม 
SMEs ภาคตะวันออก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์จาก ยางพาราและยางพาราดิบ กลุ่มผลไม้ กลุ่มสินค้าอาหารและ
เกษตรแปรรูป กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์อัจฉริยะ และกลุ่มสมุนไพรและเครื่องส าอาง ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ถือ
เป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีต้องเร่งผลักดันและพัฒนาด้วยการยกระดับในด้านประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ 
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ให้เกิดข้ึนอย่างท่ัวถึงในภูมิภาค โดยยังพบปัญหาที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การขาดแคลนแรงงานฝีมือ ปัญหา
ราคาผลไม้ตกต่ า ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม การเกิดภัยธรรมชาติ ปัญหามลพิษ และปัญหา
ด้านการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ จ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
การให้ความส าคัญกับการผลิตตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตามกระแสการบริโภคท่ี
ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล อีกท้ังยังต้องให้ความส าคัญกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากภาคการเกษตร 
ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลไม้ รวมทั้งวัตถุดิบจากการประมงเพ่ือการส่งออก การแปรรูป ยางพาราเพ่ือเป็นวัสดุ
ทดแทน ฯลฯ ซึ่งมีความเชื่อม่ันว่าหลังจาก SMEs ในภูมิภาคเกิดการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพผ่านโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐแล้ว จะช่วยสร้างและกระจายความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระดับมหภาค
ได้ในอนาคต 
 ส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร.038 784 064-7 หรือ เข้าไปที ่www.dip.go.th 
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วันที่ 9 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สภาพอากาศของ วันที่9ตุลาคม 2559 

 

อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศของ วันที่9ตุลาคม 2559 

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ในช่วงวันที่ 8 –
12 ต.ค.ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
32-35 องศาเซลเซียส ไม้ผลฝนตกต่อเนื่อง อากาศมีความชื้นสูง ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า
โคนเน่าในทุเรียน โรคผลเน่าในเงาะและทุเรียน เป็นต้น ยางพาราฝนตกติดต่อกัน ระวังและป้องกันโรคพืชที่
เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคเส้นด า และโรคราสีชมพู เป็นต้น. 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง 

ผู้เรียบเรียง : คชพล คชพลายุกต์ 

แหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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